

**Nhận rõ phương hướng công tác tư tưởng
trong thời gian tới, gắn chặt
công tác tư tưởng và công tác tổ chức**

Xây dựng Đảng là quá trình kết hợp chặt chẽ giữa các mặt: xây dựng về chính trị, tư tưởng và xây dựng về tổ chức. Không thể nghĩ rằng chỉ những công tác phát triển, giáo dục đảng viên, cán bộ và củng cố tổ chức của Đảng mới là công tác xây dựng đảng, hoặc mới là quan trọng. Thực tiễn xây dựng Đảng ta trong ba mươi bảy năm qua đã cho chúng ta một bài học kinh nghiệm lớn: sở dĩ Đảng ta phát triển và trưởng thành, liên tiếp giành nhiều thắng lợi vĩ đại, là do chúng ta đã kết hợp chặt chẽ các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và xây dựng Đảng về tổ chức. Trước hết, Đảng ta đã nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện thực tiễn cách mạng nước ta, định ra cương lĩnh, đường lối, sách lược đấu tranh đúng đắn, làm phương hướng chính trị, phương hướng tư tưởng chỉ đạo toàn Đảng. Từ đó, chúng ta giáo dục làm cho toàn Đảng quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ cương lĩnh, đường lối sách lược của Đảng, đấu tranh chống mọi tư tưởng, quan điểm trái với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, trái với lập trường quan điểm của Đảng. Đồng thời, chúng ta chú trọng làm tốt các công tác về mặt tổ chức, nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và đường lối sách lược đấu tranh của Đảng.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và xây dựng Đảng về tổ chức có quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. Chính trị, tư tưởng là gốc, là hàng đầu, vì đường lối chính trị quyết định đường lối tổ chức, công tác tổ chức phải phục vụ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, phải phục tùng đường lối chính trị của Đảng. Ngược lại, xây dựng Đảng về tổ chức là rất quan

trọng, không những chỉ để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, theo đúng đường lối chính trị của Đảng, mà về mặt nào đó, còn ảnh hưởng đến sự đúng đắn, vững vàng của đường lối chính trị, và nó quyết định sự thành bại trọng việc thực hiện đường lối chính trị.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn trên đây và từ những kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng, chúng ta luôn luôn gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, gắn chặt sự hoạt động của các cơ quan tuyên giáo với sự hoạt động của các cơ quan tổ chức. Phương hướng công tác tư tưởng được định ra là căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, đồng thời căn cứ vào thực tế tình hình các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Nó phải được quán triệt trong mọi công tác về tổ chức, cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức và các cơ quan tổ chức phải nhận thức rõ ràng, sâu sắc các yêu cầu về xây dựng tư tưởng, để quán triệt nó trong hành động và công tác của mình. Những cán bộ và cơ quan tổ chức chỉ biết vùi đầu trong các công tác nghiệp vụ, không chú ý nghiên cứu, tìm hiểu yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, phương hướng công tác tư tưởng, để từ đó suy ngẫm xem trong công tác của mình, phải làm gì nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, quán triệt yêu cầu của công tác tư tưởng, chính là đã mắc phải sai lầm nghiệp vụ đơn thuần, đương nhiên kết quả công tác của họ sẽ bị hạn chế.

Nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay, Trung ương chỉ ra nhiệm vụ công tác tư tưởng trong thời gian tới là:

“Trên cơ sở kết hợp chặt chẽ ba mặt: giáo dục tình hình và đường lối chính sách, giáo dục phẩm chất và đạo đức cách mạng, giáo dục những hiểu biết về quản lý kinh tế, về khoa học kỹ thuật sản xuất và về chiến tranh nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 120 của ban bí thư về công tác tư tưởng trong năm 1966, chúng ta phải ra sức xây dựng cho

toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tư tưởng quyết chiến, quyết thắng rất cao trong mọi tình huống”(*). Bồi dưỡng tư tưởng quyết chiến, quyết thắng cao trong mọi tình huống là yêu cầu trung tâm của công tác tư tưởng hiện nay ở trong Đảng cũng như ngoài quần chúng nhân dân.

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 và Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đã vạch ra đường lối chiến thắng đế quốc Mỹ. Tư tưởng chỉ đạo của đường lối đó là quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong bất kỳ tình huống nào. Thực hiện quyết tâm chiến lược này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong năm qua đã giành được thắng lợi hết sức to lớn, trên mặt trận chiến đấu cũng như mặt trận sản xuất, mặt trận ngoại giao. “Chúng ta càng đánh càng mạnh và đang ở thế chủ động, liên tục tiến công quân địch”.

Năm 1966 là một năm thử thách rất lớn đối với cả dân tộc ta. Trong lịch sử của dân tộc, chưa bao giờ chúng ta lại phải chống với một kẻ địch lớn mạnh và hung ác, xảo quyệt như đế quốc Mỹ, kẻ cầm đầu thế giới tư bản chủ nghĩa. Chúng ta chẳng những đánh được chúng mà đã đánh thắng và thắng ngày càng to, cả ở miền Nam và miền Bắc. “Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thì càng đánh càng thua và ngày càng bị động, lúng túng”, càng thất bại chìm ngập trong biển lửa chiến tranh nhân dân, không sao ra khỏi “con đường hầm không lối thoát”.

Với tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, chúng ta cũng đã giành thắng lợi lớn trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá ở miền Bắc, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn của cả nước. Cần phải khẳng định rõ điều này, vì trong chúng ta không khỏi không có những người còn phân vân trước những khó khăn trước mắt của sản xuất và đời sống. Trong điều kiện của năm 1966, năm có nhiều thử

(*) Những câu trích dẫn trong bài, nếu không đánh số, đều lấy từ “Chi thị của Ban bí thư Trung ương Đảng về công tác tư tưởng trong thời gian tới”

thách rất lớn đối với chúng ta, do cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và những thiên tai quái ác gây ra, chúng ta vẫn giữ vững được sản xuất và đời sống ổn định, đồng thời tiếp sức mạnh mẽ cho miền Nam, hơn thế nữa còn giành những thắng lợi mới trên các mặt trận kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v... và tạo ra được những điều kiện vững chắc để tiếp tục tiến lên. Đó là một thắng lợi có ý nghĩa rất lớn.

Thắng lợi của năm 1966 là thắng lợi của đường lối chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi của quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Song, cuộc chiến tranh đang phát triển tới giai đoạn rất ác liệt. Thời gian tới sẽ là thời gian thử thách hết sức to lớn đối với dân tộc ta. “Đế quốc Mỹ đang và sẽ điên cuồng “leo thang” thêm, ra sức đẩy mạnh chiến tranh ở cả hai miền đến mức độ cực kỳ ác liệt, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, hoạt động gián điệp và tiếp tục dùng thủ đoạn lừa bịp “thương lượng hoà bình” với những biện pháp xảo quyệt hơn, hòng buộc nhân dân ta phải khuất phục. Vì vậy, trong thời gian tới, cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta sẽ đi vào thời kỳ gay go nhất. Bên cạnh những thắng lợi to lớn, sẽ có thêm những tổn thất, hy sinh; công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc sẽ gặp những khó khăn mới, đời sống của nhân dân sẽ gian khổ hơn”. Chúng ta phải nhận thức rất sâu sắc tình hình phát triển mới đó. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải luôn vững vàng trong mọi tình huống, đoàn kết nhất trí, quyết chiến, quyết thắng, không hề nao núng và tuyệt đối không ảo tưởng, ra sức vượt mọi khó khăn, gian khổ, không sợ hy sinh để giành thắng lợi ngày càng to lớn, quyết đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

Yêu cầu đánh thắng giặc Mỹ đòi hỏi chúng ta phải “cố gắng vượt bực, tiếp tục thực hiện tốt nhất Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 12... Phải phối hợp đẩy mạnh đấu tranh quân sự, đấu tranh ngoại giao... Để tăng cường lực lượng kinh tế, quốc phòng, tiếp tục xây dựng miền

Bắc xã hội chủ nghĩa làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn trong giai đoạn quyết định của cuộc chiến tranh, nhân dân miền Bắc nhất thiết phải thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1967”.

Tình hình và nhiệm vụ trước mắt khẩn trương, bức thiết và căng như thế đó. Nhưng cán bộ, đảng viên ta, tuy bước đầu đã quán triệt đường lối và quyết tâm của Trung ương, thể hiện trong chiến đấu, sản xuất và công tác, giành nhiều thắng lợi, song chưa phải đã thấy đầy đủ âm mưu và thủ đoạn thâm độc của địch, chưa thấy rõ cuộc chiến tranh đang đi tới thời kỳ rất quyết liệt. Do đó trong chiến đấu chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để đối phó với tình thế gay go, ác liệt nhất, trong sản xuất, chưa thể hiện đủ tinh thần quyết chiến, quyết thắng cao, cách tổ chức đời sống chưa phù hợp với thời chiến, chưa dự tính đầy đủ những khó khăn sắp tới, trong tổ chức và tác phong lãnh đạo, chỉ đạo chưa chuyển kịp theo sát yêu cầu mới, v.v... Những nhược điểm và khuyết điểm này không khỏi không ảnh hưởng đến việc thực hiện quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trong tình hình mới.

Đó là những điều kiện vì sao Đảng nhấn mạnh việc bồi dưỡng tư tưởng quyết chiến, quyết thắng rất cao trong mọi tình huống, đặt thành yêu cầu trung tâm của công tác tư tưởng hiện nay.

Ý chí quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội mà xả thân cứu nước, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, phải thể hiện trong mọi hoạt động.

Trong chiến đấu, phải luôn luôn sẵn sàng và dũng cảm, mưu trí, phải cảnh giác, sẵn sàng đối phó, quyết giành thắng lợi trong mọi tình hình gay go, ác liệt nhất, phải tổ chức tốt việc phòng, tránh và đánh địch, phải chiến thắng trên mặt trận giao thông vận tải bất kể trong tình huống nào...

Trong sản xuất, ý chí quyết chiến, quyết thắng là tinh thần tiên công cách mạng cao và mạnh mẽ để quyết tâm giành cho kỳ được thắng lợi, đem tinh thần chiến đấu, tiến công quân địch vào trong sản xuất; là quyết tâm nắm vững và thực hiện đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế trong thời chiến; là quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và đẩy mạnh hơn nữa cuộc cách mạng kỹ thuật. Trước tình hình địch bắn phá ác liệt, phải bảo vệ tốt sản xuất và phải bám lấy cơ sở, lấp hố bom mà sản xuất...

Trong đời sống, ý chí quyết chiến, quyết thắng thể hiện ở tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, nhường cơm sẻ áo, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Đồng thời cũng phải phấn đấu đến mức cao nhất để tổ chức tốt đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân cho phù hợp với thời chiến. Tổ chức tốt đời sống là để sản xuất tốt, chiến đấu giỏi.

Về mặt tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng biểu hiện thành tinh thần quyết tâm cải tiến tổ chức bộ máy và lề lối làm việc cho phù hợp với thời chiến, quyết tâm cải tiến tác phong lãnh đạo, bảo đảm sâu sát cơ sở, tập trung giải quyết nhanh, gọn, kịp thời, kiên quyết dựa vào quần chúng, phát huy đầy đủ tính tích cực, sáng tạo, tinh thần làm chủ tập thể của quần chúng...

Lòng tin và sự đoàn kết nhất trí là sức mạnh vô địch để chiến đấu và chiến thắng đối với bất cứ kẻ thù và khó khăn, gian khổ nào. Vì vậy phải không ngừng củng cố và nâng cao hơn nữa lòng tin tự giác và sâu sắc ở đường lối chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, ở sức mạnh của quần chúng và ở thắng lợi cuối cùng của nhân dân ta. Đồng thời phải không ngừng củng cố và tăng cường sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta dưới sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch. Do đó, phải tiếp tục giáo dục làm cho

mọi người thấu suốt hơn nữa đường lối chính sách, đường lối chống Mỹ cứu nước của Đảng, lấy đó làm phương hướng suy nghĩ và hành động.

Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. Đảng ta là đảng anh hùng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, tin ở sức mình và dựa chính vào sức mình, nhân dân ta đã từng chiến thắng oanh liệt và đang tiếp tục chiến thắng. Với lòng tin sâu sắc và tinh thần tự hào đó, ý chí quyết chiến, quyết thắng sẽ được nâng cao vô hạn. Bởi vậy, phải giáo dục sâu sắc hơn nữa tinh thần độc lập tự chủ, ý thức tự lực cánh sinh, tinh thần tự hào dân tộc, giai cấp công nhân. Phải kiên quyết bảo vệ sự đoàn kết giữa nước ta với Liên-xô và Trung-quốc, với các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa, giữa nhân dân ta với giai cấp công nhân quốc tế, với phong trào giải phóng dân tộc, với các lực lượng dân chủ và hoà bình khác trên toàn thế giới.

Ý chí quyết chiến, quyết thắng cao là cơ sở tư tưởng để phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng tinh thần làm chủ tập thể, ý thức tổ chức và kỷ luật. Trên cơ sở bồi dưỡng quyết chiến, quyết thắng cao, chúng ta tiếp tục phê phán và ngăn ngừa những biểu hiện của tư tưởng hữu khuynh là chính, khắc phục chủ nghĩa quan liêu, mệnh lệnh, và chống tham ô, khắc phục chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do biểu hiện trên các mặt: sản xuất, chiến đấu, công tác và tổ chức đời sống.

Yêu cầu xây dựng tư tưởng trên đây là phương hướng chỉ đạo toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng hiện nay. Cũng như các cán bộ khác, cán bộ tổ chức phải tự rèn luyện và bồi dưỡng theo yêu cầu xây dựng tư tưởng trên của Đảng. Hơn thế nữa, là những người trực tiếp làm công tác xây dựng đảng về mặt tổ chức, chúng ta càng phải tự đặt cho mình yêu cầu cao trong việc rèn luyện tư tưởng, để làm tốt công tác tổ chức, làm cho công tác tổ chức gắn chặt với công tác tư tưởng. Đồng chí Lê Đức Thọ đã nói: "... cán bộ tổ chức một mặt phải ra sức phấn đấu nâng cao

trình độ lý luận và nghiệp vụ về tổ chức, mặt khác phải chăm lo thường xuyên học tập, nghiên cứu đường lối chính trị của Đảng...”¹.

Trong công tác tổ chức không kể là công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở, cải tiến tổ chức bộ máy và lề lối làm việc, kiện toàn các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, hay những công tác nghiệp vụ thuần túy khác, đều phải thể hiện rõ yêu cầu xây dựng tư tưởng trên kia. Phải lấy yêu cầu này làm một trong những căn cứ chủ yếu để xem xét, đánh giá các tổ chức của Đảng, các cán bộ, đảng viên và tổ chức đó. Việc cải tiến công tác nghiệp vụ và cải tiến tổ chức bộ máy cũng phải thể hiện rõ yêu cầu xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng hiện nay của Đảng.

Chúng ta đang mở rộng và đẩy mạnh hai cuộc vận động: xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” và xây dựng huyện uỷ “bốn tốt”. Trong điều kiện của năm 1967 này, và trong điều kiện phải đặc biệt đề cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, việc tăng cường chỉ đạo hai cuộc vận động này càng có ý nghĩa rất quan trọng, bức thiết, góp phần quyết định vào việc củng cố và nâng cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, giành những thắng lợi to lớn trong sản xuất và chiến đấu. Ý chí quyết chiến, quyết thắng trước hết thể hiện ở việc chỉ đạo chặt chẽ và tốt hai cuộc vận động, thể hiện ở việc phấn đấu của các đảng viên, chi bộ, đảng bộ cơ sở và các huyện uỷ đạt mức cao nhất trong yêu cầu “bốn tốt”. Vì vậy, việc xem xét, đánh giá sự chỉ đạo hai cuộc vận động và xem xét phương hướng phấn đấu “bốn tốt” của các đảng viên, chi bộ, đảng bộ cơ sở và các huyện uỷ, cũng như việc xét duyệt công nhận “bốn tốt” phải quán triệt tinh thần và nội dung xây dựng tư tưởng quyết chiến, quyết thắng hiện nay của Đảng.

Trong năm nay, hướng theo yêu cầu xây dựng tư tưởng quyết chiến, quyết thắng cao trong mọi tình huống, Trung ương Đảng đã quyết

¹ Xem *Xây dựng Đảng* số 5, tháng 7 năm 1966.

định, trong Quý I năm 1967, tiến hành một đợt “vận động quần chúng quyết tâm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1967” và tiếp theo đó mở cuộc “Vận động mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật trong Đảng và bảo đảm quyền làm chủ tập thể của quần chúng nhân dân, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý kinh tế cho các địa phương”. Công tác tổ chức phải gắn chặt và phục vụ hai cuộc vận động này. Các cơ quan tổ chức, nhất là ở cấp tỉnh, cấp huyện, phải chủ động tham gia và tự coi mình là một trong những những lực lượng nòng cốt giúp đỡ cấp uỷ đảng chỉ đạo cuộc vận động. Phải gắn các công tác tổ chức đang làm, nhất là cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” và cuộc vận động xây dựng huyện uỷ “bốn tốt” với nội dung và việc chỉ đạo hai cuộc vận động này. Phải thông qua hai cuộc vận động này mà tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và các huyện uỷ, nhằm đạt yêu cầu “bốn tốt” với mức cao. Trong nội dung của hai cuộc vận động trên, có yêu cầu cải tiến tổ chức, tác phong lãnh đạo và phương thức chỉ đạo của các ngành, các cấp, và yêu cầu cải tiến công tác vận động quần chúng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Đây là một cơ hội tốt, chúng ta phải bám lấy các yêu cầu này mà đẩy mạnh thêm một bước, tạo nên sự chuyển biến mới, mạnh mẽ trong việc kiện toàn các tổ chức của Đảng, nhất là cấp cơ sở, huyện và tỉnh, về mặt tổ chức, tác phong, phương pháp công tác và lề lối làm việc.

Công tác tư tưởng và công tác tổ chức vốn vẫn gắn bó mật thiết với nhau. Trong năm mới này chúng ta sẽ tăng cường sự gắn bó trên thêm một bước mới. Với sự quy định gần đây của Trung ương: “Thực hiện chế độ định kỳ hàng tháng ban thường vụ cấp uỷ nhận định về tình hình tư tưởng và tổ chức, đề ra chủ trương, biện pháp về hai mặt công tác đó”, chúng ta tin rằng công tác tư tưởng và công tác tổ chức sẽ được đặc biệt chú ý tăng cường và kết hợp rất chặt chẽ, giành nhiều thắng lợi mới.